



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดังนี้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ	นางสาวพลอยไพลิน โดมาชา	เลขประจำตัวสอบ ๐๓
สอบได้สำรอง ลำดับที่ ๑	นายธนพงษ์ พิมพ์ทอง	เลขประจำตัวสอบ ๑๐
สอบได้สำรอง ลำดับที่ ๒	นางสาวสุภาพันท์ เพี้ยแก่นแก้ว	เลขประจำตัวสอบ ๐๙
สอบได้สำรอง ลำดับที่ ๓	นางสาวพิชญพร สงวนทรัพย์	เลขประจำตัวสอบ ๐๒
สอบได้สำรอง ลำดับที่ ๔	นายพิเชษฐ อุดมพันธ์	เลขประจำตัวสอบ ๐๔
สอบได้สำรอง ลำดับที่ ๕	นางสาวพรลักษณ์ กาคำผุย	เลขประจำตัวสอบ ๑๑

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จะเรียกผู้สอบได้ลำดับ สำรองมารายงานตัว และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จะใช้บัญชีนี้ในกรณีที่ต้องการบุคลากร ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นการยกเลิกการ ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชี คือ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่สอบได้ไม่มารายงานตัว ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบถึงแม้ว่าผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะไม่มีสิทธิ์ได้ทำสัญญาจ้าง ใดๆทั้งสิ้น โดยใช้ประกาศฉบับนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอคำเขื่อนแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว